

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023**

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Tham mưu Quân khu I, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh - Sở Nội vụ; đại diện UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình kết luận như sau:

Trong năm 2022, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Tổng số đợt thiên tai xảy ra làm thiệt hại đến người và tài sản trên địa bàn tỉnh là 16 đợt (*ít hơn 04 đợt so với năm 2021*). Gây thiệt hại về người: 03 người chết (*do sạt lở đất, đá*); 1 người bị thương (*do mưa dông kèm theo lốc*); Thiệt hại về tài sản khoảng 66,6 tỷ đồng; ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cấp, các ngành đã trực tiếp xuống hiện trường nơi xảy ra thiên tai chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại; đến thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người chết, người bị thương do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, công tác phòng, chống thiên tai còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới đó là:

- Cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai tại các cấp chủ yếu là kiêm nhiệm; đặc biệt tại cấp huyện, cấp xã các cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, vị trí công tác thường xáo trộn, không ổn định làm ảnh hưởng lớn đến công tác tham mưu về phòng, chống thiên tai.

- Một số địa phương, đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định.

- Nhiều hộ gia đình chưa chủ động phòng, tránh các loại hình thiên tai nên còn xảy ra thiệt hại về người do sạt lở đất đá.

- Một số công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai được xây dựng từ lâu, qua quá trình sử dụng một số hạng mục công trình đã xuống cấp.

- Một số tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định (*sau khi đã nhận được văn bản đôn đốc của Cơ quan quản lý Quỹ*).

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức, triển khai thực hiện, một số nội dung sau:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tại văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (*số 966/UBND-CNN&XD ngày 13/3/2023 và số 1116/UBND-CNN&XD ngày 20/3/2023*) về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2023 và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra và chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, đặc biệt là đối với các công trình đang thi công dở dang; đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác điều tiết, vận hành công trình theo đúng quy định, nhất là hồ Núi Cốc, hồ Gò Miếu, hồ Bảo Linh,... Chỉ đạo lực lượng quản lý đê chuyên trách chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quản lý đê nhân dân thường xuyên kiểm tra hệ thống đê điều, kịp thời phát hiện sự cố, xử lý ngay từ giờ đầu để đảm bảo an toàn cho công trình khi có thiên tai xảy ra.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu; triển khai theo kế hoạch công tác huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng các phương tiện của các lực lượng trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn tỉnh; tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó xác định lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản xây dựng phương án đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra, nhất là các khu vực bãi thải, hồ chứa bùn thải, hồ chứa quặng đuôi có nguy cơ gây mất an toàn khi có thiên tai (*mỏ than Minh Tiến, Phấn Mễ, Bá Sơn, Khánh Hòa; mỏ sắt Trại Cau, Tiến Bộ, Đại Khai,...*). Chủ động lập kế hoạch chuẩn bị dự phòng, đảm bảo lưu thông các mặt hàng thiết yếu để kịp thời phục vụ nhân dân khi có thiên tai.

**5. Sở Tài nguyên và Môi trường** chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin khí tượng thủy văn liên quan đến vận hành của chủ các công trình hồ chứa trong thời gian có lũ; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

**6. Sở Giáo dục và Đào tạo** chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan xây dựng ngay phương án, kế hoạch ứng phó với các loại hình thiên tai như mưa lớn, lốc, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá,... để đảm bảo an toàn cho kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2023.

**7. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư** chủ động tham mưu bố trí kinh phí và huy động, vận động các nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai.

**8. Sở Giao thông vận tải** chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, các tuyến giao thông thuộc phạm vi quản lý,...

**9. Sở Xây dựng** chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng nhà ở, nhà xưởng, các công trình đang thi công (*thuộc lĩnh vực ngành*); các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng,... nhất là vấn đề an toàn đối với các thiết bị như giàn giáo, cần cẩu,... Yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi có thiên tai xảy ra. Cảnh báo các tổ chức, cá nhân có xây dựng công trình ngầm, chuẩn bị và thực hiện tốt nhất phương án chống ngập khi mưa lũ.

**10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội** hướng dẫn và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các chính sách về cứu trợ xã hội, kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; hướng dẫn thực hiện giải quyết các chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra theo đúng quy định.

**11. Sở Y tế** chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các phương án đảm bảo cơ sở thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết, đáp ứng nhu cầu cứu thương, phòng ngừa dịch bệnh sau khi có thiên tai; hướng dẫn địa phương các biện pháp vệ sinh môi trường vùng sau khi bị thiên tai.

**12.** Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên tăng cường công tác theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết, thiên tai và dự báo các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn; kịp thời thông tin các bản tin dự báo, cảnh báo cho các đơn vị liên quan để chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó hiệu quả.

**13.** Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác thông tin, truyền thông các tin dự báo, cảnh báo về tình hình thiên tai; tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về các kỹ năng phòng tránh, ứng phó với các loại hình thiên tai như mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất đá,...

**14.** Công ty Điện lực Thái Nguyên chủ động lập phương án đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong, sau thời gian xảy ra thiên tai; có phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng đáp ứng nhu cầu dùng điện tại các cơ quan trọng yếu; chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư dự phòng và nhân lực để khắc phục nhanh, an toàn các sự cố, hư hỏng của hệ thống lưới điện.

**15.** Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn tăng cường công tác tập huấn, diễn tập nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các hội viên, đoàn viên và cộng đồng người dân.

**16.** Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa để sửa chữa, hỗ trợ xây dựng nhà ở mới xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo góp phần cho các hộ dân có nhà ở mới đảm bảo an toàn trước thiên tai.

**17.** Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp nhận, truyền tải thông tin kịp thời về tình hình thiên tai và báo cáo đầy đủ, chính xác theo đúng quy định về tình hình thiệt hại do thiên tai (*nếu có*); đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

**18.** Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công (*tại Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh*) chủ động tổ chức kiểm tra phương án, công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra tại các địa phương đã được phân công theo dõi.

**19.** UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai đã phê duyệt; duy trì chế độ trực ban, báo cáo kịp thời chính xác các thông tin thiên tai trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương để sẵn sàng ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả khi có thiên tai xảy ra; chủ động xây dựng Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai tại địa phương và tập trung thu, nộp Quỹ đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Tuyên truyền hộ gia đình, cá nhân chủ động xây dựng, nâng cấp, bảo vệ công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình đảm bảo an toàn trước thiên tai hoặc di dời đến nơi an toàn, **không xây dựng nhà ở hoặc cư trú tại khu vực có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai**; cảnh báo đến người dân tuyệt đối không được tự ý đào, bạt đồi núi để xây dựng nhà ở khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, đá gây thiệt hại về người và tài sản, đồng thời tăng cường công tác quản lý tình trạng người dân xây nhà tự phát ở các nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá,...; chủ động di chuyển người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá,... Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm về quản lý xây dựng nhà ở tại các vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước, nhất là công tiêu thoát nước ở khu vực đô thị để tránh ngập úng khi có mưa lớn, đồng thời chủ động cắt tỉa cây, cành cây không đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra tại các đô thị, trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố có đê (UBND thành phố: Thái Nguyên, Phổ Yên; UBND huyện Phú Bình) chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều tại các vị trí trọng điểm, xung yếu, nhất là đối với tuyến đê chỉnh trang thành phố Thái Nguyên; chỉ đạo UBND cấp xã, lực lượng quản lý đê nhân dân phối hợp với lực lượng quản lý đê chuyên trách kiểm tra, rà soát đánh giá ngay chất lượng hệ thống đê điều, phát hiện các hư hỏng để sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ năm 2023.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Tư lệnh Quân khu I;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCHPCTT&TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Thủy lợi;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNN&XD, TH.



**Nguyễn Quốc Trinh**